



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๒๓๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  
(Video Conference System)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ  
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
และสถานการณ์ภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งประชุมการตรวจเขตเศรษฐกิจ  
พิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่พุธที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยเชิญ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  
(Video Conference System) ณ ศาลากลางจังหวัด นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จากการประชุมการตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถ  
ดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือ  
ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๓๑



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานการณ์ภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งประชุมการตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ศาลากลางจังหวัด ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมการตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปการประชุมการตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และการติดตามการปฏิบัติ  
ตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบวิดีโอทัศนทางไกล (Video Conference System)

ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การรู้จักสามัคคี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกของท้องถิ่นและท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องใช้กระบวนการยุติธรรมของศาล</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
	<p>๒. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นความจริงให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกพื้นที่</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
	<p>๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน โดยให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพเสนอแผนงาน/โครงการที่แก้ไขปัญหาพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประมวลข้อมูลจังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสม เช่น ราคากลาง กฎ/ระเบียบ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีการเสนอจากกลุ่มอาชีพเกษตรกร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรในพื้นที่ เช่น การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว การปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ Zoning ภาคเกษตร</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
	<p>๔. การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๕. ความปลอดภัยทางถนน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลที่ผ่านมา ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนจากการดำเนินงานครั้งก่อน และมาตรการที่ปฏิบัติแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีแนวโน้มที่ดี โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาผสมผสานและปฏิบัติให้เข้มข้น พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑) กายภาพ เช่น สภาพถนน ไฟส่องสว่าง จุดตัดทางรถไฟ ต้นไม้ที่บังทัศนวิสัย เป็นต้น</p> <p>๒) ยานพาหนะ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อม</p> <p>๓) ผู้ขับขี่ ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ไม่ให้เมาแล้วขับ ไม่ให้ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงใช้กลไกทางปกครองและท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อส. อปพร. เป็นต้น ในการดูแลในถนนสายรอง และสถานที่ที่การจัดงานเลี้ยงไม่ให้มีประชาชนเมาแล้วขับ</p> <p>๔) รถโดยสารสาธารณะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อม และขับขี่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕) ให้ดูแลช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ</p> <p><b>๖. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b></p> <p>๑) ให้กรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการต่ออายุแรงงานต่างด้าวเฉพาะที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว โดยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๒) รัฐบาลมีกำหนด Kick Off การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p>๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ภาคประมงว่าได้ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรือไม่ โดยตรวจสอบทั้งก่อนและหลังออกเรือไปทำประมง</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๗. สถานการณ์ภัยแล้ง</b> ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันดำเนินการ</p> <p>๑) ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค</p> <p>๒) ให้พื้นที่ประสบภัยแล้งในภาพรวมลดลง</p> <p>๓) ดูแลพื้นที่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชสวนพืชไร่ไม่ให้เกิดความเสียหาย</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๘. หมอกควัน ไฟป่า</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการเผา และร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดับไฟป่าและช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ประสบภัย</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๙. วาดภัย</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือนร่วมกับทหารช่าง เป็นต้น</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๑๐. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่</b> ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย เช่น กำหนดจังหวัด/พื้นที่/จุดที่ดำเนินการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ วิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัด/พื้นที่/จุด คำนวณต้นทุนในแต่ละวิธี ผลตอบแทน เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีมาตรการการคัดแยกขยะก่อนนำไปฝังกลบ</p>	<p>สถ./ยผ./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๑๑. โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดให้แล้วเสร็จ และเตรียมหนังสือที่เหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>
	<p><b>๑๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่</b> ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการทำงานและมีผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีสินค้าเกษตรที่ผลผลิตออกสู่ตลาดตามฤดูกาล ไม่ควรมีการนำเข้าผลผลิตในช่วงฤดูดังกล่าว เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำ เช่น ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง จะออกสู่ตลาด เป็นต้น</p>	<p>สป.มท./ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๑. หลักธรรมาภิบาล</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด โดยเน้นในประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใส ทั้งการบริหารตนเองและการบริหารงานบูรณาการในพื้นที่ ขยายผลไปสู่ท้องที่และท้องถิ่น</li> <li>- ความคุ้มค่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน</li> </ul> <p><b>๒. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริหารงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</li> <li>- เร่งรัดการกอบกู้พื้นพิ้นและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดราคา</li> <li>- ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดช่วยเหลือ/สนับสนุนในการกำหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐานของจังหวัด</li> </ul> <p><b>๓. การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด</b> ได้กำหนดให้ส่วนกลางลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำยุทธศาสตร์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลและให้ความสำคัญด้วย</p> <p><b>๔. การบริหารงานด้านข้อมูล</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการงานโดยใช้ฐานข้อมูลที่ต้องประกอบการตัดสินใจ</p> <p><b>๕. ด้านการข่าว</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สนับสนุนด้านการข่าวในพื้นที่เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้ทันทั่วถึง และสามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน ถวายความจงรักภักดี โดยการขยายผลโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์</li> <li>- เชิญชวนระดับองค์กรสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในสถานที่ราชการ อาคารและบ้านเรือน พร้อมทั้งแต่งกายเสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม</li> <li>- ให้จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตร ช่วงเย็นจัดพิธีจุดเทียนชัย/ถวายเครื่องราชสักการะในสถานที่ที่เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งแจ้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑</li> </ul> <p><b>๒. ศูนย์ดำรงธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม พร้อมทั้งประมวลผลการดำเนินงาน เช่น เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา/ข้อขัดข้อง เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> </ul>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ส.ป.มท./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ให้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังพื้นที่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่</p> <p>- ส่วนกลางได้กำหนดจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสนอ ก.พ. ขอเพิ่มอัตรากำลังเป็นการถาวร ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</p> <p><b>๓. การติดตามนโยบาย</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามข้อสั่งการ/นโยบายของ นายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ทุกวันศุกร์ รวมทั้งข้อสั่งการ/นโยบายของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่มีการประชุมทุกวันอังคารและวันพุธ ของสัปดาห์ ตลอดจนงานสำคัญและผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ได้ทาง Website ของกระทรวงมหาดไทย</p>	ทุกจังหวัด
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</p>	<p><b>๑. การจัดแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ SMEs และ เกษตรกร”</b> แสดงแผนงาน/โครงการและเทคโนโลยีที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชน เยี่ยมชม นิทรรศการ พร้อมทั้งมอบหมายกองสารนิเทศ สป. ถ่ายวีดิทัศน์งานนิทรรศการ ให้สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ให้จังหวัดที่ไม่ได้เข้าร่วมนิทรรศการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p><b>๒. ศูนย์ One Stop Service (OSS) ด้านการลงทุน</b> ๑๑ แห่งใน ๑๐ จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการในประเด็น ๑) คน ๒) เครื่องมือ ๓) การจัดการ ๔) การรายงานผล</p> <p>ทั้งนี้ ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจ (Economy Corridors) และการเชื่อมโยงระบบราง (Connectivity)</p> <p><b>๓. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการมอบ นโยบายที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ทุกวันศุกร์</li> <li>- ข้อสั่งการ/นโยบายของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่มีการประชุม ทุกวันอังคารและวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน</li> <li>๒) การติดตามผลการดำเนินงาน</li> <li>๓) การมอบหมายผู้รับผิดชอบ</li> <li>๔) การประสานหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทย</li> <li>๕) การประสาน/เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย</li> </ul> </li> </ul>	<p>สน.สป/จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์/ ทุกจังหวัดภาคใต้</p> <p>จังหวัดมุกดาหาร/ สงขลา/ตาก/สระแก้ว/ ตราด/หนองคาย/ เชียงราย/นครพนม/ กาญจนบุรี/นราธิวาส ทุกจังหวัด</p>
<p>กรมการปกครอง (นายเกษม บัญราช)</p>	<p><b>การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว</b> คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ขยายเวลาการทำงานของแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ออกไปอีก ๑ ปี ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้น แรงงาน ต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้องให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวเฉพาะผู้ที่ได้</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวไว้แล้ว มาต่อทะเบียนบัตรประจำตัวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีแรงงานใหม่ไม่รับจดทะเบียน ยกเว้นแรงงานภาคการประมงเปิดให้จดทะเบียนเพิ่มเฉพาะ ๒๒ จังหวัดรอบชายฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย</p> <p>กรณีแรงงานที่อยู่ในเรือประมง ขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการดำเนินงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสมาคมประมงของแต่ละจังหวัด เพื่อนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน</p> <p>ทั้งนี้ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบัตรประจำตัวเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖๐ บาท และเสียค่าใช้จ่ายของกรมการจัดหางานอีกส่วนหนึ่ง และไม่ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพ ยกเว้นแรงงานต่างด้าวภาคการประมง ๒๒ จังหวัด ที่เปิดให้จดทะเบียนเพิ่ม ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพ</p> <p>ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นวงกว้าง และดำเนินการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	
<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>๑. การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีการใช้เงินอุดหนุนราชการ วงเงินอุดหนุนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้ได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเชิงป้องกัน ใช้ได้เฉพาะก่อนเกิดภัย วงเงิน ๑๐ ล้านบาท ดำเนินการตามแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไปแล้ว โดยไม่สามารถขยายวงเงินได้ เมื่อใช้ไปแล้วให้แจ้งไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อโอนเงินกลับภายใน ๓๐ วัน</li> <li>- มาตรการเชิงฟื้นฟู ใช้ได้หลังเกิดภัย และมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ใช้ได้ทุกภัย กรณีไม่พอสามารถขอขยายวงเงินได้</li> </ul> <p>ทั้งนี้ มีประเด็นแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) วงเงิน ๑๐ ล้านบาท ไม่ต้องทำเรื่องขอขยายวงเงิน เนื่องจากไม่สามารถขยายวงเงินได้ ส่วนวงเงิน ๒๐ ล้านบาท หากความเสียหายมากกว่าวงเงินที่มีอยู่ให้ทำเรื่องขอขยายวงเงินมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>๒) ระยะเวลา การใช้เงินอุดหนุนราชการจะต้องใช้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย กรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือให้แล้วเสร็จได้ตั้งแต่วันที่เกิดภัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งขอขยายเวลาไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประโยชน์ทางราชการนอกจากขอขยายระยะเวลาแล้วให้แจ้งขอยกเว้นหลักเกณฑ์ไปพร้อมกัน</li> </ol> <p>๒. การช่วยเหลือด้านพืช มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>การช่วยเหลือด้านประมงหรือพืชที่เสียหายจากการประสบภัย จากเดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลางในการช่วยเหลือกรณีดังกล่าว แต่คณะรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตและเห็นชอบตามข้อเสนอ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ของสำนักงานงบประมาณ คือ ไม่อนุมัติงบกลางในการช่วยเหลือด้านพืช แต่อนุมัติเฉพาะด้านประมง สำหรับด้านพืชนั้นให้กลับมาใช้เงินทรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสำนักงานงบประมาณต้องการให้ใช้งบปกติในการขยายวงเงิน ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งขอขยายระยะเวลาไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งส่วนมากกรมฯ จะไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเนื่องจากล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว จึงขอให้จังหวัดนำข้อมูลที่ไมได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวส่งไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด</p> <p>กรณีต้องการขยายวงเงินและระยะเวลาต้องส่งเรื่องไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งไปที่กรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางไม่อนุมัติขยายวงเงินและระยะเวลาให้นำความเห็นที่ไม่ขยายวงเงินและระยะเวลาของกรมบัญชีกลางส่งไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อของบกลางต่อไป</p> <p>กรณีความเสียหายด้านพืช ก่อนจะเกิดความเสียหาย กรณีโรคระบาดไม่ว่าโรคพืชหรือโรคสัตว์ ซึ่งจากเดิมใช้เงินทรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ขณะนี้มีการแก้ไขระเบียบห้ามไม่ให้มีการใช้เงินดังกล่าวแล้ว ในส่วนเงินทรองราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เมื่อได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือและประเมินความเสียหายผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้ว ให้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ใช้งบปกติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน กรณีงบปกติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เพียงพอ เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องใช้วงเงินทรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรณีที่วงเงินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เพียงพอก็ให้ขยายวงเงินหรือไปของบกลางในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p><b>๓. สถานการณ์ภัยแล้ง</b></p> <p>๑) การช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ได้จัดสรรงบประมาณมาให้กระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท</li> <li>- งบปกติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท</li> <li>- งบเพิ่มเติมของคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๙๐๐ ล้านบาท</li> </ul> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของโครงการ ความซ้ำซ้อน ตลอดจนปัญหากรรมสิทธิ์ต่าง ๆ แล้วส่งกลับมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามไปยังคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำซ้ำซาก โดยการขุดบ่อบาดาล ได้รับคำขอจากจังหวัดทั้งหมด จำนวน ๒๑,๐๐๐ บ่อ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดลำดับความสำคัญ และยืนยันว่าต้องการสิ่งใดเร่งด่วนก่อน และตรวจสอบ</li> </ul>	ทุกจังหวัด



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อมูลว่าพื้นที่ใดไม่สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ เช่น น้ำมีความเค็ม เป็นต้น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเทียบเคียงกับข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป</p>	
<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์)</p>	<p><b>๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>- การก่องหนี่ผูกพัน จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายการก่องหนี่ผูกพัน ๙๒ % และเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๔ % ขณะนี้ได้ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า การก่องหนี่ผูกพันยังไม่ถึง ๗๕% งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท จาก ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้มีการลงนามในสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย</p> <p>- การเบิกจ่ายงบประมาณ จากการจัดเก็บข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗ % และยังมีวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเร่งรัดและเบิกจ่ายได้ ดังนั้น ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและดำเนินการ</p> <p>๑) ผู้รับจ้าง สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อเอกสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจังหวัดใกล้เคียงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างในจังหวัดรับทราบ</p> <p>๒) จากการตรวจสอบพบว่าบางจังหวัดมีโครงการที่สอบราคาหรือประกวดราคาไปแล้ว ๔-๕ ครั้ง ปรากฏว่าไม่ได้ผู้รับจ้าง ซึ่งตามระเบียบพัสดุกำหนดไว้ว่า หากมีการสอบราคาหรือประกวดราคาไปแล้ว ๒ ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการโดยวิธีอื่นได้ และตามประกาศ คสช. ฉบับ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากมีการสอบราคาหรือประกวดราคาไปแล้วไม่ได้ผู้รับจ้าง กรณีที่เป็นโครงการของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอำนาจของนายอำเภอที่สามารถดำเนินการโดยวิธีอื่นได้ กรณีของเทศบาลนคร เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถดำเนินการโดยวิธีอื่นได้ ดังนั้น หากมีการประกวดราคาหรือสอบราคาไปแล้ว ๓ ครั้ง แล้วไม่ได้ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ พิจารณาว่าสมควรที่จะดำเนินการโดยวิธีพิเศษหรือไม่ และขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดช่วยดูความเหมาะสมในการดำเนินการโดยวิธีพิเศษด้วย</p> <p><b>๒. ปัญหาการกักถ่ายโอน</b> ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจของกรมต่าง ๆ ที่เป็นการกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในการถ่ายโอนฉบับที่ ๓ ซึ่งการถ่ายโอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีปัญหาในบางภารกิจที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม , ศาลาที่พักผู้โดยสารสภาพภูมิทัศน์ไม่ได้รับการดูแล และไม่สะอาด เป็นต้น ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีปัญหาการถ่ายโอนภารกิจอะไรบ้างที่ยังไม่มีความเหมาะสม</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>แล้วรายงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาดังกล่าวนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป</p> <p><b>๓. ขยะ</b> ขณะนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศทั้งในเรื่องการขนขยะ การกำจัดขยะ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีหน้าที่กำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>การคัดแยกขยะ</b> มีการคัดแยกขยะน้อยมาก ซึ่งขยะบางชนิดสามารถนำไปจำหน่ายได้ ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ไปยังทุกครัวเรือนทราบว่า ก่อนนำขยะไปทิ้งให้แยกขยะก่อนทิ้งแล้วนำมาทิ้งในภาชนะรองรับที่กำหนดไว้</li> <li>- <b>ราคาในการขนขยะไปสถานที่กำจัด</b> การจ้างเอกชนขนขยะจากครัวเรือนไปสถานที่กำจัดมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจ้างเอกชนดำเนินการขนขยะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- <b>การกำจัดขยะ</b> มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ๑) การฝังกลบ (Landfill) ๒) การนำไปทำปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง ในกรณีการฝังกลบจากการตรวจสอบพบว่าราคาที่จ้างเอกชนมาดำเนินการมีความแตกต่างกัน โดยมีราคาตั้งแต่ ๓๐๐ – ๗๐๐ บาทต่อตัน ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปกำกับดูแลการฝังกลบให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด</li> </ul>	ทุกจังหวัด
<p><b>กรมที่ดิน</b> (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)</p>	<p><b>๑. การเตรียมการถนนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์</b> เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร และหนองคาย กรมที่ดินได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๖ จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและกำหนดค่าพิภพที่ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมที่ดินภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๖ จังหวัด ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วรายงานข้อมูลให้กรมที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย</p> <p><b>๒. กรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดท้องถิ่น</li> <li>๒) โครงการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง</li> <li>๓) การรังวัดออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโต-สุโขทัยป่าตีพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul> <p>ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเจ้าหน้าที่ พิจารณาสั่งการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย</p> <p><b>๓. การกำหนดค่านิยมหลักของกรมที่ดิน</b> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คือ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดินในพื้นที่ยึดถือและดำเนินการตามค่านิยมหลักดังกล่าว</p>	<p>จังหวัดตาก/ตราด / สระแก้ว/สงขลา/ มุกดาหาร/ หนองคาย</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กรมการพัฒนาชุมชน</b> (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</p>	<p><b>๑. ตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้”</b></p> <p>- ส่วนกลาง นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานตลาดนัดชุมชน ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในแต่ละเดือนมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกัน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP และสินค้าชุมชน</p> <p>- ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๓๘ ล้านบาท และจัดสรรให้ทุกจังหวัดแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ ในการนำสินค้าเกษตร OTOP สินค้าชุมชน สินค้าราคาถูก ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p><b>๒. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</b> กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๙๘ ล้านบาท เพื่อขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมจำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล/สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น การเชิญปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้แก่แกนนำหมู่บ้าน เพื่อขยายแนวทาง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เป็นต้น</p> <p><b>๓. OTOP สถานสัมพันธสองแผ่นดิน</b> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีดำริ ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และชุมชน ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพ ด้านการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และประเทศในทวีปอื่น ๆ ทั้งนี้ การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน กรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกไว้แล้ว</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p><b>กรมโยธาธิการและผังเมือง</b> (นายมณฑล สุตประเสริฐ)</p>	<p><b>โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b> ได้ก่อสร้างห้องสมุดเสร็จแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>- กำหนดส่งมอบให้โรงเรียนทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘</p> <p>- กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยและให้มีการใช้งานจริง ๆ ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
<p><b>จังหวัดอุดรธานี</b> (นายพนวัชร สิงห์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี)</p>	<p><b>๑. ภัยแล้ง</b> กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีดำริให้เสนอโครงการในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดจะได้เร่งรัดเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป</p> <p><b>๒. การลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ</b> จ.อุดรธานีมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน ๕๘ จุด มีไม้กั้น ๑๕ จุด จึงได้ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้จัดทำไม้กั้น</p>	<p>จังหวัดอุดรธานี</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>จุดตัดทางรถไฟ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดทำไม้กั้น ๗ จุด ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ อ.เมือง และ อ.โนนสะอาด</li> <li>- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดทำไม้กั้น ๘ จุด</li> <li>- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดทำไม้กั้น ๔๓ จุด</li> </ul> <p>ในเบื้องต้นได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทำอุปกรณ์เตือนให้ระมัดระวัง เช่น ป้ายเตือน ลูกกระพรวนก่อนถึงจุดตัด เป็นต้น</p> <p><b>๓. ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b> เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อ.หนองบัว อ.อุตรธานี ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ของเกษตรกรตัวอย่าง “นางสุกัญญา นิมพลี” ซึ่งได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จนเกิดประโยชน์</li> <li>- ประสานมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนปัจจัย อุปกรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ ให้สามารถนำมาใช้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่</li> </ul>	
<p><b>จังหวัดเชียงใหม่</b> (นายสุริยะ ประสานบัณฑิตย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p><b>๑. หมอกควัน ไฟป่า</b> ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากมีฝนตกและมีลมช่วยพัด มีค่าฝุ่นละอองในอากาศต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่เป็นอันตราย</p> <p><b>๒. วาตภัย</b> ความเสียหายของบ้านเรือนที่เกิดจากวาตภัย ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือได้ เช่น ซ่อมแซมบ้านเรือน การเยียวยาผู้ประสบภัย เป็นต้น</p> <p><b>๓. อุบัติเหตุจุดตัดรถไฟ</b> อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้น ทั้งนี้ ได้แจ้งให้นายอำเภอประสานกับการรถไฟเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจต้องดำเนินสร้างไม้กั้นเพิ่มเติม</p>	<p><b>จังหวัดเชียงใหม่</b></p>
<p><b>จังหวัดภูเก็ต</b> (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต)</p>	<p><b>๑. สึนามิและแผ่นดินไหว</b> เหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งห่างจาก จ. ภูเก็ต ๑๓ กิโลเมตร ลึก ๒๓ กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือน ๓.๘ ริกเตอร์ ไม่มีการเตือนภัยสึนามิ โดย จ. ภูเก็ตได้ดำเนินการตามขั้นตอนเฝ้าระวัง (แรงสั่นสะเทือน ๑-๓ ริกเตอร์) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ</li> <li>- ประสานเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่</li> <li>- เตรียมการแจ้งผ่านระบบเตือนภัย เช่น หอเตือนภัย เป็นต้น</li> <li>- รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว</li> <li>- ติดตาม/ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</li> </ul>	<p><b>จังหวัดภูเก็ต</b></p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. อุบัติเหตุทางถนน กรณีรถทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนตกไหล่ทาง ได้มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งประสานกงสุล และบริษัทนำเที่ยวให้ดูแลเรื่องการประกันนักท่องเที่ยว</p> <p>๓. การท่องเที่ยวภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ จ. ภูเก็ต ประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ คน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๐ น.